

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, กังวลปัญหางบประมาณสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การแก้ปัญหาทางงบประมาณของสหรัฐ ที่มีความชัดเจนในคืนนี้ว่าจะดำเนินการได้ทันเส้นตายหรือไม่

*วุฒิสภาสหรัฐ เตรียมประชุมพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินฉบับของสภาผู้แทนราษฎร ในคืนนี้ ตามเวลาไทย โดยหากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนเวลาเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือก่อนพรุ่งนี้เวลา 11.00 น.ตามเวลาไทย สหรัฐก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลได้

*นอกจากนี้ สมาชิกสภาองเกรสของสหรัฐ จะต้องลงมติอนุมัติการปรับเพิ่มเพดานหนี้ ภายในกลางเดือนต.ค. เพื่อสกัดกั้นการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ

*ยูโรดิ่งลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยการเมืองครั้งใหม่ หลังนายซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี ได้ถอนรัฐมนตรีออกจากรัฐบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 7 เดือนก่อน

*กระทรวงเศรษฐกิจ, การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนส.ค.ร่วงลง 0.7% จากเดือนก.ค. แต่นักวิเคราะห์คาดว่า ภาคการผลิตยังมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของยอดส่งออก และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในประเทศ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.241 บาท

- *09.12 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.42/44 จาก 31.29/31 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.41/44 จาก 31.31/33 เมื่อวันศุกร์
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.78/83 จาก 98.20 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3493/97 จาก 1.3522 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*เข้านี้(บาท)อ่อนตามภูมิภาคขึ้นมา จากเรื่องของ debt ceiling กับ budget ของสหรัฐ ก็เหมือนว่าจะมี flow ออก หรืออาจจะ speculate ว่า จะขึ้น(บาทอ่อนค่า) ก็เลยขายกันออกมาก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังความกังวลต่อ ปัญหาเพดานหนี้ และงบประมาณของสหรัฐ ส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครอง สกุลเงินภูมิภาค และกลับไปถือดอลลาร์ ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัยมากกว่า

ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ คือการแก้ปัญหาทางงบประมาณของ ฝ่ายการเมืองสหรัฐว่าจะออกมาในรูปแบบใด

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีโอกาสอ่อนค่าไปทดสอบแนวรับบริเวณ 31.50 ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 31.30

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้